



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์</p> <p>แนวหน้า</p>	<p><b>ร่าง พ.ร.บ.จัดเก็บเงินสมทบ</b></p> <p>-เสนอรายงานพิเศษว่า ผลรับฟังความคิดเห็นร่างพ.ร.บ.จัดเก็บเงินสมทบฯ มีเสียงคัดค้านหลายประเด็น แต่สธ.ไม่ยอมแก้ไข ให้เหตุผลว่าได้รับความเห็นชอบจากก.การคลังแล้ว นอกจากนี้ รายงานวิเคราะห์ผลกระทบไม่มีผลกระทบของชาวไร่ยาสูบ และยังระบุว่าไม่มีวิธีอื่นที่จะแก้ปัญหาการเงินของระบบบัตรทอง ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีผู้เสนอแนะให้มีการร่วมจ่าย แต่สปสช.กลับคัดค้าน หากรัฐบาลเห็นชอบร่างพ.ร.บ.นี้ แสดงว่าเลือกไม่ปฏิรูประบบบัตรทองให้เกิดความยั่งยืน แต่จะสร้างความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยให้ผู้บริโภคน้ำดื่มและชาวไร่ยาสูบแบกรับภาระแทนผู้ใช้บัตรทอง 48 ล้านคน เป็นความย้อนแย้งในนโยบายของรัฐบาลชุดนี้</p> <p>-เสนอบทความว่า มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.จัดเก็บเงินสมทบฯ อาทิ ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผอ.สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ระบุว่า รัฐเลือกปฏิบัติ ไม่เก็บภาษีเพิ่มจากสินค้าบาปอื่น เช่น สุรา เบียร์ และยาเส้น ขณะที่ รศ.ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมพันธ์ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ระบุว่า การเก็บจากบุหรี่เพียงอย่างเดียวไม่เป็นธรรม ขอให้รัฐบาลทบทวน โดยยึดความยั่งยืน ความเป็นธรรมในสังคม และหลักวินัยการเงินการคลังของรัฐ เป็นตัวตั้ง</p>
<p>ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>เดลินิวส์</p>	<p><b>ปัญหาระบบสาธารณสุขไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ รพ.จุฬาลงกรณ์ ในฐานะคณะกรรมการปฏิรูประบบประเทศด้านสาธารณสุข กล่าวว่า ปัญหาผู้ป่วยล้นรพ. ไม่มีแพทย์เชี่ยวชาญเพียงพอ เป็นปัญหาเรื้อรังมานาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งแก้ไข</p> <p>นพ.ประดิษฐ์ ไชยบุตร ประธานสมาพันธ์แพทย์ รพศ./รพท. กล่าวว่า แม้สถานการณ์จะดีขึ้นมากในช่วงหลัง เพราะสธ.ได้ออกมาตรการต่างๆ มาช่วยเหลือ แต่ช่วยได้เพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลต้นเหตุของปัญหาคือจำนวนคนไข้ที่มารพ.มากขึ้น มี 3 สาเหตุ คือ 1.ขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง 2.ละเลยที่จะดูแลตัวเอง และ 3.การยกมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วย สร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านต่างๆ ต้องใช้เงินจำนวนมาก ขณะที่ความคาดหวังของผู้ป่วยยังมีมากขึ้น จึงมีปัญหาเรื่องการเงินการคลัง แม้จะปรับเปลี่ยนมาช่วยเหลือกันภายในจังหวัด แต่ยังเป็นไปตามรายหัวประชากรในแต่ละพื้นที่ ดังนั้น หากไม่แก้ไข 3 ข้อนี้ ก็จะมีปัญหาความแออัดต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผอ.รพ.อินทร์บุรี กล่าวถึง ข่าวรพ.อินทร์บุรี ค้างค่าไฟฟ้าจนเกิดไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง ว่า รพ.ไม่เคยค้างจ่ายค่าไฟฟ้า สาเหตุที่ไฟฟ้าดับบ่อยเกิดจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรีกำลังปรับปรุงระบบไฟฟ้า รพ.อินทร์บุรีใช้ไฟจากสถานีย่อย ทำให้มีกำลังส่งไฟน้อย ซึ่งไฟดับไม่เกิน 5 นาทีและไม่มีผลกระทบ เนื่องจากรพ.มีระบบไฟฟ้าสำรอง คาดว่าระบบไฟฟ้าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในต้นปี 2563</p> <p>ด้าน นพ.ประจักษ์ สีลาชาติ ผอ.รพ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี กล่าวถึงปัญหาความแออัดของรพ.ม่วงสามสิบ ว่า ได้พยายามแก้ปัญหาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ. จัดระดมทุนขอบริจาคเงินเพื่อสร้างตึกผู้ป่วย และจัดซื้อเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยจัดทอดผ้าป่าการกุศลวันที่ 8 ธ.ค. นี้ ตั้งเป้า 5 ล้านบาท เพื่อขยายตึกผู้ป่วยเพิ่มอีก 24 เตียง และอีกส่วนหนึ่งใช้จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และจะจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อระดมทุนสร้างอาคารพักญาติผู้ป่วยด้วย</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>ปัญหาที่พันบุคลากร สธ.</b></p> <p>-เสนอข่าว นายรัชกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากุศลกรที่ประจำในรพ.สต.ทั่วประเทศมีปัญหาเรื่องบ้านพัก หลายแห่งไม่มีรั้ว ไม่มีแสงสว่าง ไม่มีความปลอดภัย และไม่ค่อยได้รับการจัดสรรงบประมาณ ส่วนที่ได้รับก็จะนำไปใช้เรื่องการประกวดรพ.สต.ติดตาม ที่กังวลคือ เมื่อจบประมาณมาจะถูกตัดกลางทาง ทำให้สุดท้ายรพ.สต.แทบไม่เหลือ และระหว่างที่ยังไม่ได้งบประมาณ ควรมีรถรับส่งบุคลากรรพ.สต.</p> <p>นพ.ประดิษฐ์ ไชยบุตร ประธานสมาพันธ์แพทย์รพศ./รพท. (สพศท.) และรองผอ.รพ.ราชบุรี กล่าวว่า ที่ผ่านมา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>งบประมาณจะมุ่งเน้นไปที่การบริการผู้ป่วย เมื่อสธ.มีนโยบายในการดูแลสวัสดิการตรงนี้ ถือเป็นเรื่องดีมาก ปัญหาคือการของงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้าง ใช้เวลาอย่างต่ำประมาณ 3 ปี ระหว่างนี้ต้องมีการบริหารจัดการโดยรพ.ราชบุรีมีแฟลตที่พักของบุคลากรทางการแพทย์ประมาณกว่า 100 ห้อง หากมีเพิ่มอีก 100 ห้อง คาดว่าจะช่วยแก้ปัญหาและทำให้บุคลากรสาธารณสุขทำงานได้อย่างสะดวกมากขึ้น</p> <p>นพ.ทศพล ดิษฐ์ศิริ ผอ.รพ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า รพ.แม่สะเรียงมีแพทย์ 15 คน พยาบาลกว่า 100 คน แต่ยังต้องการเจ้าหน้าที่พยาบาลอีกมากเพื่อให้เพียงพอกับผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตโดยพยาบาลเฉพาะทาง ในส่วนที่พักรพ.และเจ้าหน้าที่ยังไม่มีปัญหา เนื่องจากเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งเป็นคนในพื้นที่ และแม้ว่าบ้านพักจะก่อสร้างมานาน แต่รพ.ได้ปรับปรุงรักษาอยู่ตลอดเวลา</p> <p>- นายสมศักดิ์ จังตระกุล ประธานชมรม ผอ.รพ.สต. (ประเทศไทย) กล่าวว่า ส่วนตัวให้ความสำคัญกับอาคารรพ.สต.ทั่วประเทศที่ใช้งานมานานเกือบ 20 ปี ปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมหลายแห่ง ขอให้หน่วยงานส่วนกลางสนับสนุนงบประมาณเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี มีความปลอดภัย รวมทั้งบ้านพักของรพ.สต.จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อซ่อมบำรุงด้วยเช่นกัน</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ</p> <p>สำนักข่าวไทย</p> <p>ไทยรัฐ</p>	<p><b>โยกย้ายผู้บริหาร สธ.</b></p> <p>- เสนอข่าว บุคลากร ภายในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น แพทย์ พยาบาล และบุคลากรฝ่ายต่างๆ กว่า 50 คนพากันแต่งชุดดำเดินและถือป้ายรอบโรงพยาบาลคัดค้านคำสั่งย้าย นพ.ชาญชัย จันทรรักษ์กุล ผอ.รพ.ศูนย์ขอนแก่น</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีกลุ่มแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ แต่งชุดดำถือป้ายประท้วงการโยกย้ายข้าราชการระดับสูง ที่ จ.ขอนแก่น และ จ.เลย ว่า การออกมาประท้วงเป็นเรื่องธรรมดาที่อาจเป็นความรักความผูกพันของบุคลากร การย้ายผอ.รพ.ขอนแก่น ไปเป็น ผอ.รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี เจ้าตัวก็ยินดี เพราะทำงานที่รพ.ขอนแก่นมานานถึง 3 ปี ส่วนการย้ายผอ.รพ.เลย ไป รพ.บึงกาฬ เป็นการย้ายมาจังหวัดใกล้เคียงกัน และต้องการให้ไปช่วยพัฒนาระบบสาธารณสุข</p> <p>- เสนอข่าว นพ.บรรพจน์ สุวรรณชาติ ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ได้ไปยื่นหนังสือเพื่อขอลาออกจากราชการแล้ว เพราะหากจะให้ย้ายไปเป็น ผอ.รพ.เลย ตนคงไม่ไปเพราะต้องเดินทางไกลและจริง ๆ ควรมีการมาสอบถามความเห็นก่อนที่จะ มีการโยกย้าย ดังนั้นก็ขอกลับไปทำงานที่บ้านดีกว่า เพราะอายุราชการก็เหลือเพียง 2 ปี เท่านั้น</p>
<p>เว็บไซต์ Hfocus</p>	<p><b>ลูกจ้างแพทย์แผนไทยร้องขอบรรจุ</b></p> <p>- เสนอข่าว นายธรรธ อัครวิธโรชิต ประธานชมรมลูกจ้างแพทย์แผนไทย (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า วันที่ 8 ต.ค. 2561 สมาชิกชมรมลูกจ้างแพทย์แผนไทยฯ ประมาณ 100 คน เตรียมเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลเพื่อขอความเป็นธรรมในการจัดสรรตำแหน่งบรรจุข้าราชการ สธ. สายงานแพทย์แผนไทย ซึ่งยังตกค้างจำนวนมาก ทั้งที่มีมติกรม.ปี 2555 ให้บรรจุลูกจ้างชั่วคราวทุกวิชาชีพให้ครบ 75% ซึ่งกรอบขั้นต่ำของแพทย์แผนไทยคือ 1,531 อัตรา แต่ได้รับจัดสรรเพียง 512 อัตรา น้อยที่สุดจากทุกสายงาน และหลังจากปี 2559 เป็นต้นมา ไม่ได้รับการบรรจุอีกเลย</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>เดลินิวส์</p> <p>โพสต์ทูเดย์</p> <p>สยามรัฐ สัปดาห์</p> <p>วิจารณ์</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>- เสนอข่าว พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ยุติธรรม กล่าวถึงความคืบหน้าการเสนอใช้ ม.44 ปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์ ว่า ได้รับผลการศึกษา ข้อเสนอกร่างเฉพาะส่วนของการนำกัญชามาศึกษาวิจัยให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์ จาก ป.ป.ส. แล้ว ได้ให้ป.ป.ส.กลับไปทำข้อมูลเพิ่มเติมเป็นบทสรุปขั้นสุดท้าย ชี้ชัดในประเด็นเหตุผลและความจำเป็นเร่งด่วน โดยต้องเขียนมาตรการให้รอบคอบและชัดเจน กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 ต.ค.นี้ ถ้าพิจารณาแล้วมีเหตุผลสมควร จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป</p> <p>- เสนอข่าว องค์การเภสัชกรรมรับมอบกัญชาของกลาง 100 กิโลกรัม จากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เพื่อนำไปศึกษาวิจัยทางการแพทย์ โดยที่ม.ว.จ.ได้คัดเลือกคุณภาพของกลางเป็นกัญชาที่ลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งค่อนข้างมีคุณภาพและเป็นพันธุ์พื้นเมือง โดยจะมีการตรวจพิสูจน์สิ่งปนเปื้อนก่อนนำไปศึกษาวิจัย เพื่อให้ได้สารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ในรูปแบบน้ำมันกัญชานิตยหัตถ์ได้เต็มที่พร้อมจะนำไปศึกษาในผู้ป่วยเมื่อ พ.ร.บ.ยาเสพติดได้แก้ไขให้สามารถใช้รักษาผู้ป่วยได้ต่อไป</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p><b>สารตกค้างในผัก-ผลไม้</b></p> <p>- เสนอข่าว นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ ยืนยันผลการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ พบร้อยละ 79 ปลอดภัย โดยก.เกษตรฯ และสธ.ใช้เกณฑ์ตรวจวัดตามมาตรฐานสากล เกือบวิเคราะห์มากกว่า 7 พันตัวอย่าง ส่วนที่มีสารตกค้างเกินเกณฑ์จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สำนักข่าวไทย ไทยโพสต์	<p><b>เด็กจมน้ำ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า การจมน้ำยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2551-2560 มีรายงานเสียชีวิตรวม 9,574 คน เฉลี่ยปีละ 957 คน โดยเฉพาะเดือน ต.ค.ซึ่งเป็นช่วงปิดเทอม พบว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเสียชีวิตจากการจมน้ำ เฉลี่ยวันละ 3 คน โดยเดือน ต.ค.ปี 2560 มีเด็กเสียชีวิต 75 คน ได้ให้สสจ.เร่งให้ความรู้ประชาชน ผู้ปกครอง ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อป้องกัน</p>
สวท. สำนักข่าวไทย เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์	<p><b>โรคไข้เลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติมีความกังวลเรื่องโรคไข้เลือดออกในไทย ว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในไทยขณะนี้มีความโน้มถ่วงขึ้น จำนวนผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก 5,000-8,000 ราย/สัปดาห์ เหลือ 2,000-3,000 ราย/สัปดาห์ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตามปกติ แต่ขอให้ปฏิบัติตามในการป้องกันโรคตามปกติ คือ ระวังยุงกัด</p> <p>-เสนอข่าว สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของไทย ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 1 ต.ค. 2561 พบผู้ป่วย 61,917 ราย เสียชีวิต 80 ราย ช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลง สธ.ได้ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างเข้มข้น ด้วยมาตรการ 3-3-1-5 คือ แจกทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วภายใน 3 ชม. ทีมสอบสวนโรคลงสอบสวนภายใน 3 ชม. ดำเนินการควบคุมโรค พ่นยาฆ่ายุงลายในรัศมี 100 เมตร ภายใน 1 วัน และประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายภายใน 5 วัน ต้องเป็นศูนย์</p>
สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น	<p><b>โรคมะเร็งอัมพา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคมะเร็งอัมพาพบได้น้อย แต่ละปีมีผู้ป่วยราว 0.7 คนต่อชายไทย 100,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.4 ของมะเร็งทั้งหมดในเพศชาย มักพบในช่วงอายุ 15-35 ปี ควรตรวจลูกอัมพาด้วยตัวเองเป็นประจำหลังอาบน้ำ ถ้าคลำได้ก้อนหรือหากไม่แน่ใจควรปรึกษาแพทย์</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ เดลิ...เมาท์	<p><b>เดิน-วิ่งการกุศล ช่วยรพ.สมเด็จพระสังฆราช</b></p> <p>-เสนอบทความ แพท ชาน ช่างภาพสายเลือดไทยระดับอินเตอร์ เห็นว่ามีรพ.หลายแห่ง ยังขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์และยารักษาโรค จึงร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งการกุศล "ก้าวด้วยธรรม เพื่อ 17 รพ." นำรายได้มอบให้รพ.ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ 17 แห่ง</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ รอบรู้ทั่ว ท้องถิ่นไทย	<p><b>ดูแลสุขภาพตา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงการดูแลสุขภาพตา ว่า หากจำเป็นต้องอยู่นานเกิน 30 นาที ควรพักการทำงานทุก 1-2 ชั่วโมง ประมาณ 5-15 นาที ปรับแสงหน้าจอให้พอเหมาะ ไม่สว่างเกินไป ไม่ควรทำงานในที่มืดจัด รับประทานอาหารที่ช่วยบำรุงสายตา ได้แก่ ผัก ผลไม้ ที่มีสีเหลือง ส้ม อาทิ แครอท ฟักทอง ผักใบเขียว เช่น คะน้า ปวยเล้ง และดื่มน้ำให้เพียงพอ</p>
ไทยรัฐ	<p><b>อาหารปลอดภัย จ.สมุทรสงคราม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นพ.สสจ.สมุทรสงคราม ร่วมกับ สสอ.อัมพวา จัดทีมลงพื้นที่ดูแลความปลอดภัยอาหารบริเวณตลาดน้ำอัมพวา ตั้งแต่เดือน ก.ย. 2561 โดยเก็บตัวอย่าง 60 ตัวอย่าง ตรวจสอบสารเคมีปนเปื้อน ทั้งสารบอแรกซ์ สารกันเชื้อรา สารฟอรัมาลิน เบื้องต้น ไม่พบสารปนเปื้อนดังกล่าว</p>
ข่าวสด คม ชัด ลึก เว็บไซต์มติชน สยามกีฬา	<p><b>การฆ่าตัวตาย</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสาธิต นวะวาระ อายุ 58 ปี อดีตผอ.โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ใช้อาวุธปืนยิงตัวตาย พี่ชายระบุว่า ผู้ตายป่วยหลายโรค ทั้งความดัน เบาหวาน ไขมัน คาดว่าอาจเกิดความเครียดที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบการปฏิบัติหน้าที่ในขณะที่ยังดำรงตำแหน่ง ผอ. โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เนื่องจากผู้ปกครองได้ร้องเรียนเรื่องการขึ้นค่าเทอม และยื่นเรื่องให้ป.ช.ตรวจสอบทรัพย์สิน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุกรม เชื้อเจริญ รองผอ.ด้านการแพทย์ รพ.ราชวิถี และ รศ.นพ.ชวพันธ์ ชาญศิลป์ นายกสมาคม จิตแพทย์แห่งประเทศไทย เปิดโครงการสัมมนาการป้องกันการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 12 "การสร้างความสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย" ซึ่งเป็นแนวทางแก้ปัญหาการฆ่าตัวตาย ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.ราชวิถี</p>
มติชน	<p><b>แผ่นดินไหว อินโดนีเซีย</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบเงินช่วยเหลือกรณีเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิที่เกาะสุ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ลาเวลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 5 ล้านบาท พร้อมกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ สธ.ได้จัดเตรียมบุคลากร ทีมแพทย์ฉุกเฉิน รวมถึงจิตแพทย์และเจ้าหน้าที่ 25 คน เพื่อไปช่วยเหลือดูแลในภาวะฉุกเฉิน โรคระบาด สุขภาพพล สิ่งแวดล้อม หากทางการอินโดนีเซียร้องขอ
เว็บไซต์รักลูก	<p><b>โรคมือเท้าปาก</b></p> <p>-ให้ข้อมูลว่า มีแม่ชาวฟิลิปปินส์รายหนึ่งพาลูกไปเล่นเครื่องเล่นในห้าง หลังจากนั้นลูกมีไข้ขึ้นสูง ในปาก ขา เท้า มีผื่นแดงขึ้น แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคมือเท้าปาก ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคที่ติดอยู่ตามเครื่องเล่น ของเล่น และเตือนว่า สำหรับเมืองไทย พ่อแม่ควรระวังพื้นที่ชุมชน หรือจุดที่เด็กๆ รวมตัวเล่นกัน เช่น โรงเรียน สนามเด็กเล่นในโรงเรียน ของเล่นในโรงเรียน เครื่องเล่นในห้าง รวบรวมได้ เป็นต้น</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch